

รายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้มาประชุม

๑. นายสุภาพ แก้วแก้ว	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
๒. นายสุริยันต์ ยิ้มสุด	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
๓. นายเดโช ชิตรัตน์	สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๑
๔. นายสุชาติ หนูแก้ว	สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๓
๕. นายถาวร บุญยิ่ง	สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๔
๖. นายณัฐพล บัวทอง	สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๕
๗. นายพิชิต หนูภัยยันต์	สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๘
๘. นางละออง แก้วแก้ว	สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๑๑
๙. นายไพรัช พยาบาล	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายเกรียงศักดิ์ สุขช่วง	สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๒
๒. นายปรีชา ทองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๖
๓. นางสาวปา สุชาติพงษ์	สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๗
๔. นายจำรัส สวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๙

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุวิทย์ รัตนพันธ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
๒. นายดำรง อุ่นศรี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
๓. นางวรรณดี ช่วยสงเคราะห์	เลขานุการนายก อบต.เขาขาว

เริ่มประชุมเวลา

: เวลา ๑๓.๑๐ น.

: เมื่อที่ประชุมพร้อม มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวมาประชุมทั้งสิ้น ๙ คน ครบองค์ประชุม นายสุภาพ แก้วแก้วประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ทำหน้าที่ประธานสภาฯ จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

: เรื่องรับรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

นายสุภาพ แก้วแก้ว

ประธานสภาฯ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบดูรายงานการประชุมซึ่งได้แจกไปพร้อมหนังสือนัดประชุม มีส่วนใดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับ เมื่อไม่มีสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ ผมขอเชิญ คุณสุรียันต์ ยี่มสูต ส.อบต.หมู่.๑๒ ทำหน้าที่เป็นประธานสภาต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องขอความเห็นชอบ

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายสุรียันต์ ยี่มสูต

ประธานสภาฯ ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามที่ผู้บริหารได้เสนอของบประมาณรายจ่ายให้กับท่านสมาชิกและเอกสารก็อยู่ในมือท่านสมาชิกทุกท่านแล้วนะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายได้เลยนะครับ ขอเชิญท่านสมาชิก สุชาติ หนูแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ครับ

นายสุชาติ หนูแก้ว

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหาร ขออนุญาตอภิปรายในเรื่องของตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ท่านประธานที่เคารพครับด้วยในช่วงนี้เป็นปลายของปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ นั้นเป็นภารกิจของผู้บริหารท้องถิ่นเรื่องของการจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นะครับซึ่งเป็นไตรมาสแรกหลังจากนี้ประมาณสองเดือนเศษๆ นะครับด้วยรูปเล่มทางผู้บริหารส่งให้กับสมาชิกนะครับได้ให้ไปศึกษาดูในเรื่องการตั้งจ่ายของโครงการต่างๆนั้น ด้วยงบประมาณของปี พ.ศ.๒๕๖๗ ๗๘ ล้านบาทถือเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นของชาวตำบลเขาขาวนะครับ จากการจัดตั้งข้อเสนอนะครับในเรื่องของการตั้งจ่ายของโครงการต่างๆนั้น ทุกๆโครงการของชาวตำบลเขาขาวนั้นไม่ว่าในรูปแบบของงานการเกษตร รูปแบบของงานบริหารงานทั่วไป การบริการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และแผนงานทางด้านสาธารณสุข แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์ แผนงานด้านงานเคหะและชุมชน แผนงานงานด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมครับ แผนด้านนันทนาการกีฬาด้านยาเสพติดนะครับ เรื่องงานการโยธา รวมไปถึงแผนงานงบกลาง ซึ่งผู้บริหารแจ้ง

งบประมาณแต่ละแผนงานแต่ละด้านของการพัฒนาแล้วนะครับซึ่งผมตั้งข้อสังเกตแนวทางแผนงานการศึกษาวัฒนธรรมด้วยยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ก็ต้องชื่นชมของผู้บริหารท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญในทุกๆ ส่วนทุกๆ ด้านของพี่น้องชาวตำบลเขาขนาวนะครับ ในเรื่องของโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องของระบบประปาไฟฟ้าส่องสว่างเหล่านี้เป็นต้นครับ รวมไปถึงงานอุดหนุน เรื่องของสาธารณสุข เรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม และอีกมากมายนะครับ ผมตั้งข้อสังเกตฝากท่านประธานถึงผู้บริหารแผนงานศาสนาและวัฒนธรรมในด้านการจัดงานประเพณีต่างๆ ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ ๔๕,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งจากการตั้งข้อสังเกตนั้นการจัดกิจกรรมเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแต่ผมคงประมาณแล้วผมว่ามันน้อยเกินไปที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมในระดับตำบล ภาระผมอยากให้ผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องงบประมาณในเรื่องการจัดงานนี้ด้วยครับผมคิดว่าน่าจะตั้งงบประมาณให้สูงกว่านี้ครับ และกิจกรรมอื่นๆผมดูทุกโครงการผู้บริหารได้ตั้งงบประมาณไว้ตามระเบียบแล้ว ผมคิดว่าได้ผ่านการเห็นชอบต่อที่สภาแห่งนี้ละครับ

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภา ขอขอบคุณท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๓ มากครับ มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอเรียนเชิญท่าน นายก อบต.เขาขาว ชี้แจง ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ในเรื่องการตั้งงบประมาณแผนงานศาสนาและวัฒนธรรม นะครับ

นายสุวิทย์ รัตนพันธ์

นายก อบต.เขาขาว เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอนำเรียนต่อท่านประธานว่าในเรื่องของการจัดงานประเพณีท้องถิ่นที่ได้ตั้งในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๔๕,๐๐๐ บาท ในการจัดงานลอยกระทงผมก็เล็งเห็นความสำคัญอยู่ครับว่าการจัดงานลอยกระทงจะตั้งงบประมาณให้มากกว่านี้ แต่พอเรามองในข้อบัญญัติมันมีหลายกองหลายหมวดเยอะมาก ผมคิดว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๕,๐๐๐ บาท น่าจะพอต่อการจัดกิจกรรมเพราะปีงบประมาณที่ผ่านมาที่ตั้งไว้ยอดประมาณนี้ครับ ปีนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาหลายตัว เช่นค่าตอบแทนอะไรมาด้วย ปีนี้ผมขอตั้งงบประมาณเท่านี้ก่อนแล้วค่อยๆทยอยไปเรื่อยๆครับ

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านนายก อบต. มากครับ ท่านนายกได้ชี้แจงให้ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ แล้วนะครับสาเหตุการตั้งงบประมาณ รับทราบนะครับในส่วนการตั้งงบประมาณแผนงานศาสนาและวัฒนธรรม เพราะงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ ปีที่ผ่านมาสามารถดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดงานลอยกระทงได้ละครับ มีสมาชิกท่านใครจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม นะครับ

สมาชิกท่านใดพิจารณารับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

: สมาชิกอยู่ในที่ประชุม ๙ คน
เห็นชอบ ๘ คน
ไม่เห็นชอบ - คน
งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา)

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภา ต่อไปเป็นวาระที่สองชั้นแปรญัตตินะครับซึ่งการตั้ง
กรรมการแปรญัตติตามระเบียบนะครับจะต้องกรรมการไม่น้อยกว่าสาม
ท่านครับแต่ไม่เกินเจ็ดท่านนะครับ เชิญท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เสนอจำนวน
คณะกรรมการแปรญัตติ

นายถาวร บุญยิ่ง

ส.อบต.หมู่ที่ ๔ กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ผมขอเสนอกรรมการแปรญัตติ ๓ ท่าน ครับ

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภา ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้า
ไม่มี สรุปรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่านนะครับตามที่ ส.อบต.
หมู่ที่ ๔ เสนอมานะครับ ต่อไปเชิญเสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ครับ
เชิญ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ครับ

น.ส.ละออง แก้วแก้ว

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ดิฉันขอเสนอ นายณัฐพล บัวทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เป็นกรรมการ
แปรญัตติคะ

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภา ขอบคุณครับ ขอเสียงรับรอง ๒ ท่าน ครับ
นายพิชิต หนูภัยยันต์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ รับรอง คนที่ ๑ และ
นายถาวร บุญยิ่ง ส.อบต.หมู่ที่ ๔ รับรอง คนที่ ๒

ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ อีกบ้างครับ
ถ้าไม่มีเสนอกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ นะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกหมู่ที่ ๕
ครับ

นายณัฐพล บัวทอง

ส.อบต.หมู่ที่ ๕ กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านและคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมขอเสนอ นายถาวร บุญยิ่ง ส.อบต.หมู่ที่
๔ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ครับ

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภา ขอบคุณครับ ขอเสียงรับรอง ๒ ท่าน ครับ
นายสุชาติ หนูแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๓ รับรอง คนที่ ๑ และ
นายเดโช ชิตรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ รับรอง คนที่ ๒

ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ อีกบ้างครับ
ถ้าไม่มีเสนอกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ นะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกหมู่ที่
๑๑ ครับ

น.ส.ละออง แก้วแก้ว

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ดิฉันขอเสนอ นายสุชาติ หนูแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เป็นกรรมการ
แปรญัตติคนที่ ๓

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ขอเสียงรับรอง ๓ ท่าน ครับ
นายณัฐพล บัวทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๕ รับรอง คนที่ ๑ และ
นายพิชิต หนูภัยยันต์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ รับรอง คนที่ ๒

ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ อีกบ้างครับ
ไม่มีนะครับ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเสนอกรรมการครบทั้ง ๓ ท่านแล้วนะ
ครับ คือ นายณัฐพล บัวทอง นายถาวร บุญยั้ง และนายสุชาติ หนูแก้ว
ต่อไปจะเสนอเวลาการแปรญัตตินะครับ ซึ่งตามระเบียบไม่น้อยกว่า ๒๔
ชม. นะครับ สมาชิกในที่สภาฯ ต้องเสนอเวลานะครับว่าเวลาเท่าไรถึง
เท่าไร เชิญ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ครับ

นายณัฐพล บัวทอง

ส.อบต.หมู่ที่ ๕ กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านและคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมขอกำหนดวันแปรญัตติในวันที่ ๒๒ ๒๓
และ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ครับท่าน
ประธาน

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ สมาชิกท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ
ถ้าไม่มีสรุปว่าระยะเวลาการแปรญัตติ ตั้งวันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สมาชิกท่านใดจะยื่นญัตติยื่น
ได้ นะครับตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

๓.๒ พิจารณาอนุญาตการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

ธนาคารอสมสิน เพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.เขาขาว

รายละเอียดอยู่ในมือท่านสมาชิกทุกท่านแล้วนะครับ ลองตรวจสอบ
รายละเอียดต่างๆคุณะครับว่ามีอะไรข้องใจสงสัยบ้างหรือจะถามอะไรจะ
อภิปรายเพิ่มเติมเชิญได้ นะครับ มีไหมครับถ้าไม่มีขอมติที่เห็นชอบต่อที่
ประชุม นะครับ เรียนเชิญท่านสมาชิก หมู่ที่ ๓ ครับ

นายสุชาติ หนูแก้ว

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านและคณะผู้บริหารทุกท่าน ตามที่นายก อบต.ขอความเห็นชอบขอ
อนุญาตก่อสร้างที่ทำการ อบต.เขาขาว แห่งใหม่ผมขอขอบคุณทางผู้บริหาร
นะครับที่ทำการก่อสร้างที่ทำการ อบต.เขาขาว โดยทราบดีกันว่าที่ทำงาน
คับแคบท่านนายกได้มองเห็นความสำคัญที่จะสร้างอาคารแห่งใหม่เพื่อ
อนาคตนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรหน่วยงานที่ดีขึ้นและมี
ความสะอาดมากยิ่งขึ้นของพี่น้องชาวตำบลเขาขาวโดยการดำเนินการทาง

ผู้บริหารผมอยากจะสอบถามท่านนายก อบต.เขาขาวว่า การอนุญาตการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.เขาขาว ตอนนี้ทางผู้บริหารได้ดำเนินการเตรียมการมาถึงไหนแล้วหรือขั้นตอนไหนแล้วที่ให้ทางสภาให้ความเห็นชอบในการก่อสร้างครับ

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณครับ ส.อบต หมู่ที่ ๓ เรียนเชิญท่านนายก อบต.เขาขาวตอบให้สมาชิกทราบนะครับ

นายสุวิทย์ รัตนพันธ์

นายก อบต.เขาขาว เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมได้เล็งเห็นความสำคัญเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.เขาขาว ตามรายละเอียดที่กล่าวอ้างในหนังสือ ตามที่ดูแล้วอาคารของเรามันคับแคบอยู่ไม่เป็นระบบเป็นมุมในส่วนตรงนี้ผมขยายเพื่อเป็นเทศบาลในอนาคตก็ดำเนินการก่อสร้างใหม่ก็ได้ไปปรึกษากันหลายที่หลายแห่ง จะดำเนินการก่อสร้างสถานที่เด็กเล็กฯสวนสมเด็จพระย่าเพราะมีพื้นที่เหลืออยู่ประมาณ ๗ - ๘ ไร่ จึงปรึกษากันแล้วทางคณะผู้บริหารก็เห็นด้วยเลยติดต่อสถานที่เราได้ไปดูหลายที่หลายแห่ง ผมได้ติดต่อไปยังคุณสุวิทย์ เป็นหัวหน้าโยธาธิการอยู่ที่จังหวัดว่าจะขอแบบแปลน ถ้าเราเขียนแบบขึ้นมาเอง ก็ต้องประหยัดงบประมาณรายจ่ายเลยขอแบบกรมโยธา คุณสุวิทย์ เค้าให้โอกาสยินดีให้ แก่ก็ได้ติดต่อไปยัง อบต.ตบเต่า ซึ่งอยู่จังหวัดเชียงรายก็ได้แบบมาเป็นอันว่าแบบแปลนตอนนี้สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ววิศกร สถาปนิก รับรองมาให้ถูกต้องแล้ว ถึงตอนเราก็นำมาถึงขบวนการสภาฯ องค์กรบริหารของเราว่าเราจะเห็นด้วยกันหรือไม่ ถ้าสภาเห็นด้วยในวันนี้ผมก็จะทำเรื่องหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฯขออนุมัติเป็นไปตามลำดับขั้นตอนต่อไปครับ

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณครับ ท่านนายก ครับ สรุปตอนนี้กำลังเริ่มต้นนะครับขอชื่นชมคณะผู้บริหารนะครับในเรื่องค่าแบบแปลนนะครับ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายงบประมาณ ๑๕ ล้าน ผมว่าแบบแปลนไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาทครับ แต่ท่านดำเนินการได้แบบแปลนมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับ ไม่ทราบสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกบ้างครับในการขอกู้เงิน ถ้าไม่มี ผมขอมติในที่ประชุมนะครับ

สมาชิกท่านใดพิจารณาอนุญาตการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.เขาขาว โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

- : สมาชิกอยู่ในที่ประชุม ๙ คน
- เห็นชอบ ๘ คน
- ไม่เห็นชอบ - คน
- งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๔

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกมีอะไรจะสอบถามทางคณะผู้บริหารบ้างครับ ถ้าไม่มี ผมขอเสนอการให้บริการพี่น้องประชาชนชาวตำบลเขาขาว เรื่องการถ่ายเอกสารสำหรับถ่ายเอกสารโฉนดตัวจริงในตำบลเขาขาวนี้ไม่มีที่เครื่องต้องการถ่ายเอกสารโฉนดเท่าตัวจริงบางครั้งต้องทำร้านถ่ายเอกสารจึงไม่สะดวกโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวที่ต้องถ่ายเอกสารเท่ากับตัวจริง เช่นเรื่องที่ดิน จะไม่ค่อยมีในตำบลเขาขาวส่วนมากจะถ่ายกับกระดาษ A๔ ธรรมดา อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวจัดซื้อกระดาษสำหรับถ่ายเอกสารโฉนดที่ดินเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนในตำบลเขาขาว ผมคิดว่าไม่เลือบากว่าแรงสำหรับ อบต.เขาขาว เพราะ อบต.เขาขาวมีเครื่องถ่ายเอกสารอยู่แล้ว

นายสุวิทย์ รัตนพันธ์

นายก อบต.เขาขาว เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องของถ่ายเอกสารตอนนี้ทาง อบต.ก็เข้ามาถามว่าสะดวกไหมก็ไม่ได้สะดวกนะครับ เพราะทาง อบต.ต้องใช้เยอะมากๆสำหรับเรื่องถ่ายเอกสารในหน่วยงาน และทำให้เครื่องเสียบ่อย ตามที่ท่านประธานเสนอบริการพี่น้องชาวตำบลเขาขาวให้มาถ่ายเอกสาร แต่จริงๆ อบต.เขาขาว ก็บริการถ่ายเอกสารอยู่แล้วถ้าขอใช้บริการ แต่เราไม่ได้ประกาศเป็นวงกว้างจากที่ท่านประธานพูดผมคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่แค่โฉนดก็มาหลายๆเรื่องครับสำหรับผมคิดว่ามันมากไปหรือเปล่าครับเพราะตอนนี้ก็ใช้งานมากแล้วครับ แต่ถ้ามาขอใช้บริการที่ประธานพูดตรงนั้นได้อยู่แล้วครับ แต่จะให้ประชาสัมพันธ์ผมว่าทาง อบต.เขาขาว ยังคงไม่สะดวกครับขอเรียนแบบนี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณครับ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ คือตอนนี้ อบต.เขาขาวบริการดีอยู่แล้วครับ ไม่ได้มีการพูดจากประชาชนอะไรนะครับ แต่ที่ผมเสนอแนะไปคือเรื่องถ่ายเอกสารโฉนดอยากให้มีการกระดาษเท่าเอกสารฉบับจริงที่ไม่ใช่ถ่ายกับกระดาษ A๔ เพื่อใช้ในการถ่ายเอกสารโฉนดครับ

นายไพรัช พยาบาล

ปลัด อบต.เขาขาว เรียนท่านประธานฯ ผมขอเช็คถ่ายเอกสารก่อนนะครับว่าเครื่องถ่ายที่มีอยู่ว่าสามารถถ่ายเอกสารโฉนดเท่ากับฉบับจริงได้หรือไม่ ถ้าเครื่องถ่าย สามารถถ่ายได้เดี่ยวผมจะจัดการเรื่องกระดาษให้ครับ เพราะถ้าใช้จริงๆจะเป็นส่วนกองช่าง เดี่ยวตรวจเครื่องถ่ายเอกสารทางกองช่างว่าสามารถถ่ายหรือไม่ครับ

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณครับ ท่านปลัด ผมคิดว่าคงไม่เลือบากว่าแรงของ อบต.เขาขาว เพราะใช้น้อยครับ ไม่ทราบสมาชิกท่านอื่นมีอะไรอีกบ้างครับ

นายสุชาติ หนูแก้ว

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมอยากถามความคืบหน้าของงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมที่ทางสภาฯ ได้ผ่านการอนุมัติแล้วครับ ด้วยการสอบถามจากชาวบ้านนะครับว่าได้ดำเนินการไปกี่โครงการแล้ว ในส่วนของ หมู่ที่ ๓ ถนนสายบ้านนายนิยม ปานเผา สภาพถนนตอนนี้เป็นเรื่องน้ำมากครับและช่วงปลายเดือนจะมีงานแต่งในหมู่บ้านในถนนสายนั้น และถนนสายนี้อยู่ในโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพราะโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเร่งด่วนที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนฝากๆท่านผู้บริหารดูแลอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับ

ในส่วนที่สองผมได้สำรวจเส้นทางเวลาผมไปร่วมงานในพิธีต่างๆผมเห็นสภาพถนนเกือบทุกสายครับในตำบลเขาขาวค่อนข้างสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแต่สภาพถนนคอนกรีตถนนซ้ายขวาสองข้างทางรกรกมีหญ้าปกคลุมขึ้นทั้งสองข้างทางได้รูกล้ามาอยู่บนแนวผิวถนนแล้วนะครับถนน ๔ เมตรสามารถใช้ทางจราจรไม่ถึง ๓ เมตร นะครับ ทำให้การสัญจรบนถนนคับแคบเวลาวิ่งสวนทางมันไม่สะดวกครับ อยากจะฝากท่านประธานมีแนวทางอย่างไรบ้างแก้ไขปัญหาดังนั้นส่วนในเรื่องพงหญ้าอยากจะให้มีการตัดเพราะหญ้าขึ้นบริเวณทั้งสองฝั่งกระผมอยากจะได้แนวทางแก้ไขขอบคุณครับ

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภาฯ ท่านนายกครับ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ สอบถามเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมที่ได้ดำเนินไปแล้วหรือยัง และบริเวณถนนสองข้างเป็นป่ารกทึบอบต.เขาขาว จะดำเนินการอย่างไรแก้ไขอย่างไรได้บ้าง เชิญท่านผู้บริหารครับ

นายสุวิทย์ รัตนพันธ์

นายก อบต.เขาขาว เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมกราบเรียนต่อท่านประธานสภาฯ ในเรื่องของจ่ายขาดเงินสะสมที่ได้ผ่านสภาฯ ดำเนินการไปถึงไหนผมมาเรียนว่าในขณะนี้มันเป็นภาวะมรสุมอยู่หลายอย่าง อย่างที่หนึ่งเรื่องของการขาดเอกสาร เพราะเรามีบุคลากรหรือขาดพนักงานในส่วนของการเอกสารที่ยังไม่สมบูรณ์และช่วงนี้คือช่วงฤดูฝนเพราะทางคณะผู้บริหารก็พยายามอย่างเต็มที่ในเรื่องการจัดงบประมาณของหมู่บ้านทุกหมู่บ้านจ่ายขาดสะสมแต่ถ้าเราจ่ายให้ทุกหมู่บ้านและรีบอย่างเร่งด่วนที่จะหาผู้รับจ้างแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ และจากกรณีของที่ สมาชิก หมู่ที่ ๓ ที่ถามมาว่าถนนสายนั้นขณะนี้ได้ดำเนินการเข้าสู่ประมาณการตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะไม่มีวันเสร็จครับถ้าฝนฟ้าอำนวยแต่ถ้าฝนฟ้าไม่อำนวยอาจจะล่าช้าในส่วนตรงนั้นได้ครับ เด๋วผมจะพยายามให้เต็มที่ครับ

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณครับ ผมเองเข้ามา อบต.เกือบทุกวันนะครับ ตอนนี้ผมเห็นใจนะครับทางกองช่าง ว่าคนนั้นย้าย คนนี้เสียชีวิต นั่นคือผู้ที่ดำเนินการทำเอกสาร ในการทำการก่อสร้างต่างๆครับ ตอนนี้ท่านนายกท่านก็รับอยู่นะครับเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องชาวตำบลเขาขาวแต่ก็รับไม่ได้ทางด้านเอกสาร

นายสุชาติ หนูแก้ว

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมอยากเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องการรुक้าของต้นไม้ริมถนนพืชที่มากคลุม อยากให้หาหรือด้วยวาจาทางผู้บริหารสมาชิกสภาฯ เราทำเรื่องเสนอขอรถจี๊ดจัดการบริเวณถนนให้ทางผู้บริหารทำหนังสือหรือขอเครื่องจักรองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาตัดถนนคอนกรีตอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณเลย

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภาฯ มันเป็นผลดีถ้าเราทำได้ ขอเครื่องจักรจากหน่วยงาน อบจ. หรือหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ครับ ถ้าเค้ามีรถปรับสภาพบริเวณถนน สมาชิกท่านอื่นใครมีอะไรอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ ผมขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา

เวลา ๑๓.๕๗ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายไพรัช พยาบาล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวได้มีมติรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาฯ *สมัยสามัญ สมัยที่ ๓*
เมื่อวันที่ *๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖*

(ลงชื่อ).....รับรอง

(นายสุภาพ แก้วแก้ว)


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


รายงานการประชุม


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ข้าพเจ้าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผู้มีรายชื่อท้ายนี้ ได้ทำการตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายงานการประชุมสภาฯ ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาขาวได้ จัดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปรากฏว่ารายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์และไม่มีข้อความที่ไม่เหมาะสมแต่
ประการใด จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสำพา สุชาติพงษ์)
สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ)..... กรรมการตรวจรายงานฯ
(นายณัฐพล บัวทอง)
สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ)..... กรรมการตรวจรายงานฯ
(นายพิชิต หนุ้ยยันต์)
สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๘